



**ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์**  
**เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ดำรงตำแหน่ง**  
**ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะกรรมการรัฐประศาสนศาสตร์**  
**สังกัดคณะกรรมการรัฐประศาสนศาสตร์**

ตามที่ สถาบันได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะกรรมการรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะกรรมการรัฐประศาสนศาสตร์ และกำหนดให้มีการทดสอบโดยการประเมินบทวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของคณะกรรมการรัฐประศาสนศาสตร์และแนวทางการพัฒนางานของคณะที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันและแผนของคณะ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากงานที่คณะเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูล สถิติ ประกอบ (ความยาวจำนวน ๓-๕ หน้ากระดาษ A4 รูปแบบอักษร TH SarabunPSK 16pt ระยะห่างระหว่างบรรทัด Single spacing) และแฟ้มสะสมผลงาน นั้น

บัดนี้ การทดสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

นางสาวสายพิน ทองคำ

๒. รายละเอียดการสัมภาษณ์

วัน เวลา	รายละเอียด/วิธีการสัมภาษณ์	สถานที่สัมภาษณ์
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	สัมภาษณ์เพื่อประเมิน ดังนี้ (๑) ข้อเสนอในการพัฒนางานของคณะกรรมการรัฐประศาสนศาสตร์ และแนวทางการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะกรรมการรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้นำเสนอด้วยโปรแกรมงานนำเสนอ (PowerPoint) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ไม่เกิน ๒๐ นาที (๒) สมรรถนะ ศักยภาพ คุณลักษณะเฉพาะบุคคลด้านคุณธรรมและหลักการบริหารจัดการที่ดี และภาวะผู้นำ (ทัศนคติ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้ภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร)	ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

\*ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และมีคะแนนสูงสุดจากการสัมภาษณ์ จะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ <https://personnel.nida.ac.th/>

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล  
ประธานกรรมการ